



ที่ กต ๐๒๐๘/๗๖๑๙

กระทรวงการต่างประเทศ
ถนนศรีอยุธยา กทม. ๑๐๕๐๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประวัติของข้าราชการที่เสนอชื่อขอแต่งตั้ง พร้อมสำเนา ก.พ. ๗ จำนวน ๔ ชุด
๒. แบบตรวจสอบการแต่งตั้งข้าราชการ จำนวน ๔ ชุด

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศมีตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง จะว่างจากการเกษียณอายุราชการ จำนวน ๒ ตำแหน่ง และจะว่างจากการแต่งตั้งโยกย้ายจำนวน ๒ ตำแหน่ง รวม ๔ ตำแหน่ง จึงขอเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน ๔ ราย เพื่อดำรงตำแหน่งดังกล่าว โดยการพิจารณาเสนอขอแต่งตั้งดังกล่าวได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กำหนดไว้ในหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘.๑/ว ๒๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ และ ที่ นร ๑๐๐๓/ว ๒๒ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ ทั้งนี้ เรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) รวมทั้งเป็นการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ในด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

กระทรวงการต่างประเทศขอเรียนรายละเอียดการเสนอขอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน ๔ ราย ดังนี้

๑. นางจุฬามณี ชาติสุวรรณ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง อธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมยุโรป ให้ไปดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง สืบแทนนายดุสิต เมนะพันธ์ ซึ่งเกษียณอายุราชการ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔)

๒. นายอสี ม้ามณี ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ไปดำรงตำแหน่ง อธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมยุโรป สืบแทนนางจุฬามณี ชาติสุวรรณ

๓. นางสาวนิธิตี มานิตกุล ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง เอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำกระทรวง (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง สืบแทนนายอสี ม้ามณี

๔. นายสุรียา จินดาวงษ์ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง เอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ไปดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง) คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา สำนักงานปลัดกระทรวง สืบแทนนายวิหวัศ ศรีวิหค ซึ่งเกษียณอายุราชการ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔)

/ทั้งนี้ ...

ลับมาก
๗

ลับมาก

ทั้งนี้ ขอให้การแต่งตั้งข้างต้นมีผลตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพร้อมนี้ได้แนบประวัติของผู้ที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอชื่อขอแต่งตั้ง และแบบตรวจสอบการแต่งตั้งข้าราชการ ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน ๔ ราย และโปรดนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งบุคคลดังกล่าวต่อไปด้วย จักขอขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ขอได้โปรดยกเลิกลบความลับของหนังสือฉบับนี้ นับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งดังกล่าวเป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิษณุ เครืองาม)

รองนายกรัฐมนตรี รักษาการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

สำนักบริหารบุคคล

สำนักงานปลัดกระทรวง

โทร. ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๑๕๔๐๔ (กรรณมน ๐๘๖ ๙๐๒ ๙๙๘๘)

โทรสาร ๐ ๒๖๔๓ ๕๒๙๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ka.senarong@mfa.mail.go.th

ลับมาก